

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 29/01/2021 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021;

Giám đốc Sở Tài chính triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện tại Sở Tài chính như sau:

I. Phân công thực hiện:

STT	Nội dung	Phòng thực hiện	Phòng phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Phối hợp với Sở Tư pháp và UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh	Phòng Tài chính HCSN; Phòng QLNSDN	Các Phòng	Khi có đề nghị
2	Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính	Văn Phòng Sở	Các Phòng và Trung tâm	Khi có nhu cầu
3	Tham dự các Hội nghị tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức	Thanh tra Sở thực hiện	Các Phòng và Trung tâm	Khi được mời
4	Tổ chức thực hiện công tác xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính	Văn phòng Sở thực hiện khi có yêu cầu	Các Phòng và Trung tâm	Trong năm 2021

5	Tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính	Các Phòng và Trung tâm		Thực hiện khi có yêu cầu
6	Xây dựng các báo cáo chuyên đề về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh	Văn phòng Sở	Các Phòng và Trung tâm	Khi có yêu cầu
7	Xây dựng báo cáo định kỳ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 theo đúng quy định	Văn phòng Sở	Các Phòng và Trung tâm	Trước ngày 05/12/2021

II. Tổ chức thực hiện:

1. Các Phòng và Trung tâm căn cứ nội dung phân công triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Đối với các nhiệm vụ phối hợp các Phòng, Trung tâm thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở khi có yêu cầu.

2. Khi có yêu cầu, các Phòng, Trung tâm báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch này, gửi Văn phòng Sở tổng hợp tham mưu báo cáo trước ngày 05/12/2021. Mẫu đề cương báo cáo và các bảng tổng hợp số liệu thực hiện theo Phụ lục 02 Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp.

Đề nghị Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Sở (phụ trách trực tiếp) để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (báo cáo);
- Các Phòng và Trung tâm;
- Lưu: VT, BGĐ, TTr (3b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Ba